

## แค่ผูกผม...ก็ผมได้!!

นำเสนอเมื่อ : 5 พ.ค. 2552



แค่เกล้าผมให้เป็นแบบผมแคะ 2 ข้าง เท่านั้นก็ลดความอ้วนได้ .  
เครื่องลับการลดความอ้วนอันนี้ เป็นารคิดคนที่นามหัศจรรย์มากเลยนะคะ ไซ้แค่หนึ่งยางแคะ 2 เส้น  
ผูกแบบเกล้าแคะ ไปที่ตามจุดของเส้นประสาทบนศีรษะ ของเรา  
ตรงบริเวณที่เราอุกจะลดขนาดทุกวันแค่วันนั้น ก็สามารถที่จะช่วยให้ผมมได้  
มีคนทดลองหาพิสูจน์ดูมาแล้วคะ และก็ได้ผลดีเป็นอย่างมาก และที่สำคัญนั้น  
ก็ตรงที่ว่าสามารถทำด้วยตัวเองได้อย่างง่าย ๆ โดยไม่ต้องไปออกกำลังกายหรือใช้ยาใด ๆ  
ให้เสียสตังเสียอีกด้วย

วิธีทำนั้น ก็แค่ให้จับผมของเราตรงจุดที่เราต้องการอยากจะลดนั้น หนึ่งกระจุก ,  
(ประมาณเส้นผาคุนยกลง 1 ซม. ม. ) แล้วให้รัดด้วยหนังยาง พยายามดึงให้รัดแน่น ๆ สักหน่อย  
ให้พออยู่ในอาการตึงเพื่อจะได้สัมผัสเส้นประสาทตรงจุดนั้นให้มาก ๆ  
แต่ไม่ต้องถึงกับให้ตึงเจ็บนะคะ ให้ทำเหมือน ๆ กันทั้งสองด้านของจุด ทำทุกวัน วันละ 15 นาที  
เป็นไซ้ได้

บนศีรษะของคนเรานั้นจะมีเส้นหรือจุดที่สามารถทำให้ผมมได้อยู่หลายจุดคะ  
ผู้สััดทศกรณืทานไ้ดกลาวมาวูอย่างนั้น...และเราก็ได้นำบุคคลสามทวนที่มีอายุ แตกต่างกันในวัยต่าง ๆ  
มาทดลองพิสูจน์การลดความอ้วนในวิธีนี้ดู ทานแรก อายุ 19 ปี มีน้ำหนัก 77 กิโล. ทานที่ 2 อายุ 40  
ปี มีน้ำหนัก 49 กิโล และทานที่ 3 อายุ 45 หนัก 53 กิโล ทานทั้งสามได้ทำตามเคล็ดลับ  
ที่กล่าวมานี้เป็นเวลา 1 เดือน โดยไม่ได้ใช้วิธีอื่นหรือลดอาหารเลยผลปรากฏว่า  
ทานทั้งสามสามารถลดน้ำหนักลงไปได้ถึงคนละ 2 กิโล อย่างน่าทึ่งมาก

ท่านคงสงสัยนะคะว่าทำไมการรัดผมไปที่ตรงจุดเส้นของประสาทที่ว่าแล้วจึงผมมได้  
ตรงนี้ก็ป็นด้วยวา ตรงที่โคนของเส้นผมมันจะมี " ซิงเคอเค็กคังฮันซาเซ็น " ซึ่งหมายความว่า  
เส้นเลือดที่รับความรู้สึกและสามารถบงการและออกคำสั่งไปที่ระบบทำงานของ ร่างกายได้  
และด้วยการรัดผมไปที่ตามจุดต่าง ๆ ( ที่เห็นในรูปตัวอย่าง ) จะช่วยทำให้ เขาไปกระตุ้นตรงส่วนนั้น  
อย่างเช่นรัดผมไปตรงจุดที่จะทำให้น้ำตาลลดลง เส้นประสาท  
ก็จะออกคำสั่งให้ไขมันตรงนั้นหลอมละลายไปโดยอัตโนมัติ และที่น่าทึ่งนั้นก็มีอยู่ว่า เจ้า "  
ซิงเคอเค็กคังฮันซาเซ็น " นั้นจะมีอยู่มากมายตรงที่โคนเส้นผมของเราอีกด้วยคะ  
ดังนั้นการลดเชพุดด้วยการผูกหรือมัดผมไปตามจุดของเส้นประสาทบนศีรษะของเรานี้ จึงเป็น  
ขอมูลที่เชื่อถือได้และสามารถที่จะทำให้ความฝันเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเลยนะคะ....